



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค)  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค ๔ โดยคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม จากบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ - ๙ จำนวน ๙ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวแจ้งยืนยันการรับทุนทางอีเมล [jor4@coj.go.th](mailto:jor4@coj.go.th) ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และทำสัญญารับทุน สัญญาค้ำประกัน พร้อมทั้งหนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้ทำสัญญารับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด และต้องยื่นเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมหาชัย ศรีทองกลาง)

รองอธิบดีผู้พิพากษภาค ๔

ประธานกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายสุขสันต์ แซ่จ่าว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๒	นางสาวพรลภัส อินทรสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย
๓	นางสาววรรณนิภา เอกอมร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๔	นางสาวอณัญญา สวัสดิ์พาณิชย์	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย
๕	นางสาวมยุรี ชะพินิจ	เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญาน	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๖	ส.ต.ท.หญิง ทศนีย์ ผดawangค์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๗	นางสาวชญาณันท์ ชัยธิตินันท์	เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๘	นางชนิษฐา ศรีใส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
๙	นางสาวอรทัย สามิตร	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม